

ศธ.ชู "สตูลโมเดล" แก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน

นำเสนอเมื่อ : 5 มิ.ย. 2559

กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันทั้งระบบ ชูต้นแบบ "สตูลโมเดล" แก้ปัญหาเด็กออกกลางคันได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งโรงเรียนเรียกเก็บเงินพิเศษเกินความจำเป็นมีส่วนทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

วันนี้ (3 มิ.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาลูกออกกลางคัน ว่า ที่ประชุมได้นำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของจังหวัดสตูล ซึ่งพบว่ามีการบริหารจัดการร่วมกับพื้นที่และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การแก้ปัญหาดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ซึ่งตนอยากให้จังหวัดอื่นๆได้นำแนวทางของจังหวัดสตูลไปปรับใช้ โดยเร็วๆนี้จะชี้แจงถึงการแก้ปัญหาลูกออกกลางคันให้คณะ กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยปัญหาลูกออกกลางคันจึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งแก้ปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อีกทั้งในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียก็มีการหยิบยกประเด็นเด็กออกกลางคันมาพูดคุยอย่าง กว้างขวาง ซึ่งประเทศต่างๆในอาเซียนต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกับประเทศไทย

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวต่อไปว่า เราจะไม่แก้ปัญหาลูกออกกลางคันเพียงอย่างเดียว แต่ตนต้องการขยายขอบเขตไปถึงเด็กคนไหนที่ไม่ยอมเข้าสูระบบการศึกษาด้วย โดย ศธ.จะทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ขอใช้ข้อมูลตัวเลขเด็กที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ รวมถึงเด็กที่ไม่ยอมเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และต้องไปดูว่าสาเหตุใดเด็กถึงไม่เข้าเรียน หรือเด็กที่เข้าเรียนแล้วแต่หลุดหายไปกลางคันจากระบบ เช่น ลาออกจากโรงเรียนแต่ไปเข้าเรียน กศน. แต่ทางโรงเรียนไม่ทราบข้อมูล เป็นนุตัน ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยลดปัญหาลูกออกกลางคันที่มีชื่อเข้าเรียนสองแห่ง และการเบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อนได้ด้วย

"สาเหตุที่ทำให้เด็กออกกลางคันส่วนมากจะมาจากปัญหาครอบครัวยากจน การอพยพย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ แต่ในประเด็นฐานะยากจน ผมมองว่าไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่ส่งลูกเข้าเรียน เพราะรัฐบาลก็มีนโยบายให้เรียนฟรีอยู่แล้ว แต่เขาใจว่าเมื่อเขาเรียนแล้ว ทางโรงเรียนอาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในส่วนค่ากิจกรรมพิเศษจนทำให้เป็นภาระผู้ปกครองหรือไม่ ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจ ดังนั้นเราจะต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุย เพื่อแก้ปัญหาระบบกันใหม่" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 16.59 น.](#)